



รายงาน

การติดตามผลการแก้ไขปัญหาที่สมาชิกสภาเทศบาล
นครนครราชสีมาเสนอในการประชุมสภาเทศบาลฯ
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

งานวิจัยและประเมินผล
กองวิชาการและแผนงาน

แบบติดตามผล

การดำเนินการแก้ไขปัญหาทั่วไปที่สมาชิกสภาเทศบาลนครนครศรีธรรมราช นำเสนอในการประชุมสภา เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ลำดับ	เรื่อง	ผู้เสนอ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการตรวจสอบ/แก้ไข/ดำเนินการ
๑	ผู้รับเหมาวางท่อเมนประปา ใช้เครื่องตัดผิวถนนที่ไม่มีท่อไอเสีย เกิดเสียงดังมากสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้ประชาชนในบริเวณนั้น ขอให้เทศบาลแจ้งผู้รับเหมาแก้ไขด้วย	นายสุภักดิ์ รัตนพฤษ์ขจร	สำนักงานประปา	แจ้งให้ผู้รับจ้างทราบและดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
๒	ปัญหาน้ำกัดเซาะถนน ส.ท. อ่าง ริมคลองคูพาย ได้กัดเซาะเข้าไปใต้ถนน ขอให้เทศบาลแก้ไขปัญหาชั่วคราวโดยปักไม้และใช้กระสอบทรายอัดไว้ก่อนเพื่อป้องกันถนนพัง เนื่องจากเป็นถนนที่ประชาชนใช้สัญจรและเป็นเส้นทางลัดระหว่างถนนคูขวางกับถนนราชดำเนิน	นายสุภักดิ์ รัตนพฤษ์ขจร	สำนักงานช่าง	การแก้ไขปัญหาคือการใช้การก่อสร้างผนังกันดิน โดยวิธีการใช้กล่องกระชุน หรือ Gabion ซึ่งสำนักงานช่างกำลังดำเนินการโดยการซื้อวัสดุมาเพื่อจ้างผู้รับจ้างมาดำเนินการ และดำเนินการให้ฝ่ายวิศวกรรมโยธาเขียนแบบประมาณราคาและบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว
๓	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำในซอยท่อหมก ระดับมอเตอร์เครื่องสูบน้ำต่ำกว่าระดับน้ำท่วมในปีที่ผ่านมาประมาณ ๑ เมตร ถ้าน้ำท่วมสูงเหมือนปีที่ผ่านมาจะทำให้มอเตอร์และแผงสวิทช์จมน้ำ เครื่องสูบน้ำอาจเสียหายและอาจเกิดไฟฟ้าช็อตประชาชนได้	นายสุภักดิ์ รัตนพฤษ์ขจร	สำนักงานช่าง	หลักการติดตั้งเครื่องสูบน้ำได้คำนึงถึงประสิทธิภาพการสูบน้ำของเครื่องสูบน้ำ กรณีเกิดน้ำท่วมฉับพลันทางสำนักงานช่างโดยศูนย์เครื่องจักรกลได้จัดกำลังคนดูแลรับผิดชอบสับเปลี่ยนกันทุกสองชั่วโมง ทำให้สามารถตัดกระแสไฟฟ้าได้ฉับพลันตามสถานการณ์

ลำดับ	เรื่อง	ผู้เสนอ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ผลการตรวจสอบ/แก้ไข/ดำเนินการ
๔	ชาวบ้านเจาะกำแพงกั้นน้ำในซอยห่อหมกเพื่อระบายน้ำลงคลอง แต่ยังไม่ได้ปิดรูที่เจาะไว้ ทำให้น้ำไหลเข้ามาในจุดที่เทศบาลฯ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตลอดเวลา ทำให้เครื่องสูบน้ำทำงานหนักและสิ้นเปลืองค่ากระแสไฟฟ้า	นายสุภัก รัตนพฤษ์ขจร	สำนักการช่าง	การเจาะกำแพงกั้นน้ำ ทางสำนักการช่างไม่ทราบว่าประชาชนได้เจาะกำแพงเพื่อระบายน้ำใต้ทางเดินภายในคลอง ซึ่งไม่สามารถซ่อมแซมได้ และไม่มีประชาชนท่านใดยืนยันจุดที่แน่ชัดได้ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำจุดประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับหนึ่งได้
๕	ปัจจุบันสำนักงานชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำในซอยซอยทักษิณา ๒ แต่ไม่ใช่จุดที่ต่ำที่สุดของซอย จึงขอให้เทศบาลฯ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีก ๑ จุด ในบริเวณที่ต่ำสุดของซอย เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	นายสุภัก รัตนพฤษ์ขจร	สำนักการช่าง	ซอยทักษิณา ๒ สำนักงานชลประทานไม่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไว้ แต่ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณท่อระบายน้ำของระบบบำบัดน้ำเสียหน้าวัดท่าโพธิ์ จุดดังกล่าวสามารถดึงน้ำจากซอยทักษิณา ๒ ได้
๖	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำในซอยท่ามอญ ท่อดูดที่ติดตั้งไว้อยู่บนถนนไม่ได้อยู่ในน้ำ ขอให้แก้ไขด้วย	นายสุภัก รัตนพฤษ์ขจร	สำนักการช่าง	การวางท่อดูดน้ำ ได้วางไว้ในท่อบ่อบำบัดน้ำเสียแล้ว ตามรูปที่แนบมา
๗	ปัญหาการติดตั้งป้ายโฆษณาบริเวณทางเท้า บนถนนกะโรม ทำให้กีดขวางประชาชนที่ใช้ทางเท้าสัญจร และบดบังทัศนวิสัยในการมองเห็นจึงขอให้แจ้งเจ้าของรถติดป้ายโฆษณาออกไป	นายเคารพ อีสสระไพบูลย์	สำนัก ปลัดเทศบาล	๑. ป้ายติดกับพื้นเคลื่อนที่ได้ กองสาธารณสุขและฝ่ายรักษาความสงบได้ดำเนินการตรวจสอบและเคลื่อนย้ายไม่ให้เกิดขวางการสัญจร และตรวจยึดมาแล้วจำนวนหลายป้าย ๒. ป้ายติดตั้งถาวรตาม พรบ.ควบคุมอาคารโดยการฝังลงบนทางเท้า เช่นป้ายโรงแรม ป้ายห้างสรรพสินค้า ป้ายโรงพยาบาลเอกชน ประสานช่างเขตตรวจสอบออกคำสั่งรถถอนตาม พรบ.ควบคุมอาคารต่อไป